

แบบรายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
๑	โครงการยกระดับ ITA Season ๒ ของ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน จัดการอบรมโครงการอบรมแนวทางการ เรียไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จัดให้ มีการเรียไร มีความเข้าใจในขั้นตอนการขอจัดให้มี การเรียไรที่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคู่มือแนวทางการ ปฏิบัติงานการเรียไรของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยนิติกรประจำสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาล ศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป นิติกรหรือผู้ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตสุขภาพ และผู้ปฏิบัติงานด้าน ITA สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ บริหารส่วนกลาง จำนวน ๒๓๙ คน มีผู้เข้ารับการ อบรมจำนวน ๒๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๓	ผลการดำเนินงาน จัดการอบรมโครงการอบรมแนวทางการเรียไรของ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์ คอน เวนชัน กรุงเทพมหานคร ได้รับการตอบรับจาก กลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนมาก เป้าหมายจำนวน ๒๓๙ คน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๓ อนึ่งจากจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวน ยังไม่ถึง ร้อยละ ๑๐๐ นั้น เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ที่ ภารกิจทางราชการ ที่มีกาสรจัดกิจกรรมในช่วงเวลาบา เดียวกัน ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ใช้งบประมาณในกิจกรรมนี้เป็นเงิน ๑๒๗,๔๔๑.๗๑ บาท จากงบประมาณที่ได้รับจำนวน ๑๔๒,๑๕๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๕ ปัญหาอุปสรรค ไม่มี	๑๔๒,๑๕๐	๑๒๗,๔๔๑.๗๑

ลำดับ ที่	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
				ได้รับ (บาท)	ใช้ไป (บาท)
๒	โครงการยกระดับ ITA Season ๒ ของ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน เข้าบรรยายเรื่องการแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ภายใต้โครงการ I can You can We can ปฏิเสธ ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้น การปรับฐานความคิดของบุคลากรในสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร ส่วนกลางในเรื่องความดี คนดี เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมเกี่ยวกับการโกง ผลประโยชน์ทับซ้อน มุ่งหวังการสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดแก่บุคลากร ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ บริหารส่วนกลาง โดยสามารถแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองที่ดีในการรักษาประโยชน์ สาธารณะ ดำเนินชีวิตด้วยจิตพอเพียง ตลอดจน การกลมเกลียวทางสังคมในการต่อต้านการทุจริต	ผลการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าบรรยายเรื่อง การแยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ตัวเองกับผลประโยชน์ส่วนรวม ภายใต้โครงการ I can You can We can ปฏิเสธ ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เข้าบรรยายในเดือนกรกฎาคม จำนวน ๗ หน่วยงาน ผู้เข้ารับการอบรม ฯ จำนวน ๑๕๓ คน ดังนี้ ๑. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๙ คน ๒. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง จำนวน ๑๐ คน ๓. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๒๕ คน ๔. กองสาธารณสุขฉุกเฉิน จำนวน ๒๐ คน ๕. กองบริหารการคลัง จำนวน ๒๕ คน ๖. กองบริหารการสาธารณสุข จำนวน ๖๐ คน ๗. ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข จำนวน ๔ คน ไม่ใช้งบประมาณในกิจกรรมนี้ ปัญหาอุปสรรค ไม่มี	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วัน/เดือน/ปี	๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
หัวข้อ	รายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	รายงานผลการติดตามโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
Linkภายนอก:	ไม่มี
หมายเหตุ:
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	ผู้อนุมัติรับรอง สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ พัชรินทร์ ไชยสิงห์ (นางสาวพัชรินทร์ ไชยสิงห์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	